

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi: Chi ủy: Phòng ban I

Đảng ủy: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của Công đoàn bộ phận Phòng ban I.

- Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên họp ngày 05 tháng 10 năm 2023 nhận thấy:

Công đoàn viên **Vũ Thành Trung** có những ưu, khuyết điểm chính:

1. Phẩm chất chính trị

Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản bác những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhận thức rõ nhiệm vụ của người Đảng viên và luôn phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

Có đạo đức tư cách tốt, lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh. thực hiện tốt các quy định về những việc cán bộ, viên chức không được làm.

3. Năng lực công tác

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại phòng Phòng đảm bảo chất lượng & Khảo thí, thực hiện nhiệm vụ bảo quản và quy trình nhập điểm làm phách.

Quản lý, nhận và lưu trữ bài thi, lập bảng phách, đánh phách đúng quy trình của Khoa được phân công phụ trách.

Quản lý, lưu trữ bảng điểm học phần, chuyển điểm từ hệ thống Edusoft lên hệ thống Essoft, nhập điểm trên hệ thống Essoft của khoa theo đúng tiến độ.

Danh hiệu thi đua: đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2021-2022, 2022-2023.

4. Quan hệ quần chúng

Quan hệ với quần chúng đúng mực, nhiệt tình, sôi nổi được mọi người tin tưởng, quý mến. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể do công đoàn Phòng ban I và Công đoàn trường tổ chức: phong trào văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn 20/11; tham gia các cuộc thi mà công đoàn tổ chức: tìm hiểu về giáo dục pháp luật năm 2023, góp ý trong các văn kiện của công đoàn, ủng hộ phong trào Robocon của Nhà trường. Có ý thức cao trong việc xây dựng tập thể công đoàn phòng ban I vững mạnh.

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp công đoàn viên **Vũ Thành Trung** vào Đảng, với sự tán thành của 08/09 đồng chí đạt 88,88% trên tổng số ủy viên Ban chấp hành được triệu tập (vắng 01 đồng chí có lý do), số không tán thành 00 đồng chí.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng công đoàn viên **Vũ Thành Trung** trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.



